



สรุปข้อสั่งการในการประชุมประจำเดือน

กรมการปกครอง ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๔

วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น.

ณ ห้องประชุม ปค. ๑ ชั้น ๒

เรื่อง	ข้อสั่งการ	การมอบหมาย
<p>๑. ข้อสั่งการ อปค. (นายธนาคม จงจิริระ)</p> <p>๑.๑ การแนะนำหน่วย บก. ควบคุม อส.จชต.</p>	<p>๑. ให้ดูแลพื้นที่ ดูแลผู้ได้บังคับบัญชาให้มีความสุขในการทำงาน และให้มีระเบียบวินัย</p> <p>๒. ให้ดูแลอาชญากรรมที่ดี การเบิกจ่ายให้เป็นไปตามระเบียบ อย่าละเลย รวมถึงปลัดอำเภอที่เป็นหัวหน้าชุดต่างๆ ให้ดำเนินการให้ถูกต้อง</p>	<p>ผอ.บก. ควบคุม.อส.จชต./ อำเภอ</p>
<p>๑.๒ การร้องเรียนกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน</p>	<p>๑. ให้เน้นย้ำอำเภอดูแลระเบียบวินัยการทำงานของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน</p> <p>๒. ในกรณีมีสื่อโซเชียลนำเสนอข่าว หรือข้อมูลในทางลบและเป็นข้อมูลด้านเดียวซึ่งเป็นผลเสีย หากสามารถชี้แจงข้อเท็จจริงได้รวดเร็วอาจลดความเสียหายได้</p> <p>๓. ให้ สน.ปท. เร่งรัด ติดตามจังหวัดและอำเภอ ในการสอบข้อเท็จจริง หรือการดำเนินการทางวินัยของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน</p> <p>๔. ให้ นอ. เน้นย้ำในวันประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯ เรื่องดำเนินการด้านระเบียบ วินัย ความประพฤติ ของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ให้เหมาะสม และแสดงถึงความจริงจังในการดำเนินการทางวินัย</p> <p>๕. ให้ ปจ. นอ. ระมัดระวังเรื่องการส่งข้อความ หนังสือสั่งการ ข้อราชการต่าง ๆ ผ่านทางโซเชียล เนื่องจากเป็นเรื่องที่อ่อนไหว หากเป็นเรื่องสำคัญ หรือเรื่องลับ เรื่องความมั่นคงรั่วไหลออกไปอาจทำให้เกิดความเสียหาย และเสียภาพลักษณ์ของกรมการปกครอง รวมถึงการทำงานในด้านต่าง ๆ ได้</p>	<p>นายอำเภอ</p> <p>นายอำเภอ</p> <p>สน.ปท.</p> <p>นายอำเภอ</p> <p>ปลัดจังหวัด/ นายอำเภอ</p>

เรื่อง	ข้อสั่งการ	การมอบหมาย
๑.๓ การช่วยเหลือประชาชนหลังประสบปัญหาอุทกภัย	- ให้ดำเนินการสำรวจความเสียหายผลกระทบจากอุทกภัย โดยให้ประสาน อปท. ในการให้ความช่วยเหลือ และการสำรวจความเสียหาย โดยจัดประชุมให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ให้ทุก อปท. เป็นไปในทิศทางเดียวกัน	สำนัก/กอง และจังหวัด/อำเภอ
๑.๔ ประเด็นการมอบนโยบายและข้อราชการสำคัญของปลัดกระทรวงมหาดไทย	<p>๑. ให้ทุกคนระลึกถึงวันแรกที่เข้ารับราชการ ความตั้งใจแรกเริ่มที่ต้องการดูแลทุกข์ สุขของประชาชน จะปกป้องสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ จิตวิญญาณ ความมุ่งมั่น ให้รีเฟรสตัวเองกลับมา เพื่อเป็นแรงกระตุ้นในการทำงาน</p> <p>๒. การทำงานของนายอำเภอ ไม่ใช่การทำงานตามภารกิจหน้าที่ของกรมการปกครองแต่เพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่นายอำเภอต้องดูแลทุกเรื่องเปรียบเสมือนเป็นผู้ว่าน้อย ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดเปรียบเสมือนเป็นนายกรัฐมนตรีประจำจังหวัด</p> <p>๓. ปลัดจังหวัด นายอำเภอ ปลัดอำเภอ ต้องมีความพร้อมที่จะเปิดประเทศในวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ นี้ โดยเฉพาะเรื่องแรงงานต่างด้าว แรงงานเถื่อน ที่เข้าประเทศในลักษณะที่ผิดกฎหมาย หากเป็นการเข้าประเทศโดยถูกต้องตามระเบียบ ไม่น่าเป็นห่วง แต่หากเป็นการเข้ามาในลักษณะลักลอบเข้ามา ไม่ผ่านกระบวนการควบคุม ที่ถูกต้อง อาจเป็นสาเหตุให้เกิดการแพร่เชื้อได้ จึงขอฝากให้ ผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ตามแนวชายแดน รวมถึงผู้ปฏิบัติหน้าที่ตอนกลาง และตอนใน ในการตั้งด่าน ตั้งจุดสกัด ช่วยกันเป็นหูเป็นตา สังเกตความเคลื่อนไหวที่ผิดปกติ</p> <p>๔. บทบาทนายอำเภอในการสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ โดยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระประสงค์ให้ประชาชนดูแลตัวเองได้อย่างยั่งยืน เช่น การปลูกผักสวนครัว</p>	<p>สำนัก/กอง และจังหวัด/อำเภอ</p> <p>นายอำเภอ</p> <p>ปลัดจังหวัด/ นายอำเภอ/ ปลัดอำเภอ</p> <p>นายอำเภอ</p>
๑.๕ การขับเคลื่อนโครงการสำคัญของ ปค. (๑๐ Flagships to DOPA All Smart ๒๐๒๒) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕	๑. เรื่องเกี่ยวกับการปกป้อง เทิดทูนสถาบันฯ ให้ทุกคนให้ความสำคัญกับกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในปี พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปี ๒๕๖๕ สมเด็จพระพันปีหลวง จะมีพระชนมายุครบ ๙๐ ปี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะมีพระชนมายุครบ ๗๐ ปี และกระทรวงมหาดไทยครบรอบ ๑๓๐ ปี	สำนัก/กอง และจังหวัด/อำเภอ

เรื่อง	ข้อสั่งการ	การมอบหมาย
	๒. การดูแลเอกลักษณ์ผ้าไทย ผ้าพื้นเมือง ให้นายอำเภอเป็นผู้นำการแต่งผ้าไทย ถ้าเป็นผ้าพื้นเมือง ผ้าพื้นถิ่นในพื้นที่ของท่านจะดีมาก แล้วให้นำมาโปรโมทแสดง ความสวยงาม เอกลักษณ์ของพื้นที่ อีกทั้งยังเป็นการช่วยชาวบ้าน ที่จำหน่ายหรือผลิตผ้าพื้นเมือง คำว่าผ้าไทยนี้ ไม่จำเป็นต้อง เป็นผ้าไหมหรือผ้าราคาแพง เป็นผ้าอะไรก็ได้ตามเอกลักษณ์ ของพื้นที่	นายอำเภอ
๑.๖ การเตรียมการป้องกันและแก้ไข ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนใน พื้นที่	- ปัญหาเรื่องอุทกภัยยังน่าเป็นห่วงอยู่ อีกทั้งปลัดอาวุโส ๓๐๐ คน จะมาเข้าอบรมหลักสูตรนายอำเภอ จึงฝากทาง กง. ท่านรอง บห. ช่วยพิจารณาดูตามความเหมาะสมให้ด้วย ประกอบ กับช่วงนี้ภาคใต้จะมีฝนตกชุกอาจมี น้ำท่วมซ้ำได้ ภาคเหนือ จะเข้าสู่ฤดูหนาวก็จะมีปัญหาหมอกควัน ไฟป่า จึงขอให้ นายอำเภอเตรียมตัวที่จะสำรวจ ช่วยเหลือ แก้ไขปัญหาต่างๆ ซึ่งน่าจะเป็นระบบแล้วสำหรับกรณี PM ๒.๕ และขอให้ นายอำเภอสร้างความรับรู้ของประชาชนในพื้นที่ด้วย	ร.อปค.บห./ ผอ.กจ./ นายอำเภอ
๑.๗ การสนับสนุนการเลือกตั้ง สมาชิก สภาองค์การบริหารส่วนตำบลและ นายองค์การบริหารส่วนตำบล	- ให้นายอำเภอวางตัวเป็นกลาง กำกับดูแลข้าราชการ ในพื้นที่โดยเฉพาะฝ่ายปกครอง ทั้งเรื่องการช่วยอำนวยความสะดวก การประชาสัมพันธ์ การรักษาความสงบเรียบร้อย ด้านการ ทะเบียน การดำเนินการตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง มอบหมาย และให้ปฏิบัติหน้าที่ตามหนังสือสั่งการของ ปค.	นายอำเภอ
๑.๘ การดูแลรักษาความสะอาดและความ เป็นระเบียบเรียบร้อยของพื้นที่	๑. ฝากดูแลความสะอาดถนน สายโทรคมนาคม ชุมชนริมน้ำ โดยเฉพาะผักตบชวาในพื้นที่ที่เป็นแหล่งน้ำ ให้ชุมชน ที่มีการประกอบกำลังกันไว้ช่วยกันฟื้นฟูดูแลรักษาริมคลอง แหล่งน้ำ ๒. ปลัดกระทรวงมหาดไทยเน้นย้ำเรื่องแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ ให้สอดส่องดูแล หากสามารถทำเป็นสถานที่ท่องเที่ยว (Land mark) จะดีมาก ๓. ในส่วนของการจัดการขยะ ให้นำหลัก ๓ R มาใช้ (๑.) ลดการใช้ขยะ (Reduce)(๒.) ใช้ซ้ำ (Reuse) (๓.) นำมาใช้ใหม่ (Recycle) ๔. ช่วงที่มีน้ำท่วมก็จะเกิดน้ำเสียเกิดขึ้น การกำจัดน้ำเสีย ให้รณรงค์และระดมความร่วมมือจัดทำ GM BALL ในส่วนขยะ ที่ลอยมากับน้ำ ให้นายอำเภอคิดและระดมในการฟื้นฟู และจัดการ ปัญหาขยะ ๕. เรื่องพระบรมฉายาลักษณ์ กับพระบรมสาทิสลักษณ์ ที่ตั้งอยู่ตามถนน บางที่เก็บแต่ พระบรมฉายาลักษณ์ กับ พระบรม สาทิสลักษณ์ ไม่ได้เก็บฐาน ฝากให้ท่านนายอำเภอช่วยดูแลเก็บให้ เรียบร้อย ๖. งดตราสัญลักษณ์ ธงชาติ ให้นายอำเภอดูแลไม่ให้ชาติวัน ให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย	นายอำเภอ นายอำเภอ นายอำเภอ นายอำเภอ นายอำเภอ

เรื่อง	ข้อสั่งการ	การมอบหมาย
๑.๙ บทบาทของฝ่ายปกครองในการบริหารสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด ๑๙) ในพื้นที่	- เน้นย้ำเรื่องการประชาสัมพันธ์ให้เป็นไปตามคำว่า Universal Prevention โดยไม่ประมาท การ์ดไม่ตกอย่างเคร่งครัด เว้นระยะห่าง ล้างมือบ่อยๆ จะเป็นการป้องกันที่ดีที่สุด จึงขอให้นายอำเภอประสานพื้นที่ให้ดีให้ฉีดยุคชินให้มากที่สุด	นายอำเภอ
๑.๑๐ การบริหารงบประมาณ	- ขอขอบคุณทุกคนในปีที่ผ่านมาได้ทำการเบิกจ่ายงบประมาณได้ดี ทั้งเตรียมทำงบปี ๖๖ ส่วนปี ๖๕ ก็เร่งรัดการเบิกจ่าย อยากรับทำสัญญาให้เสร็จโดยเร็ว เพื่ออาจจะมีเงินเหลือจ่ายมาบริหารได้ เนื่องจากที่ผ่านมางบประมาณถูกตัดออกมาก ถ้ามีเงินเหลือจ่ายก็จะมีเงินดูแลบุคลากรได้เพิ่มมากขึ้น จึงอยากขอขอบคุณ และช่วยกันเร่งรัดด้วย	บุคลากรกรมการปกครอง
๑.๑๑ การให้กำลังใจและชื่นชมความทุ่มเทและเสียสละของฝ่ายปกครองทุกภาคส่วน	- ขอชื่นชมในการทุ่มเทและเสียสละ ทุกท่านที่มาทำหน้าที่เป็นฝ่ายปกครองแล้วเพราะฉะนั้นหัวใจของเราคือการ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” อย่ายมองหน่วยงานอื่นว่าเป็นอย่างไร เราต้องร่วมแรงร่วมใจทำงาน พี่น้องประชาชนเขาหวังกับเรามาก อยากรเรียนว่าในช่วงโควิด มีหลายสำนักทะเบียนประกาศว่าทำบัตรได้จำนวนจำกัด หากเป็นเช่นนั้นคนที่ไม่รู้เรื่องได้ walk in เข้ามาแล้วทำบัตรประชาชน ท่านไล่เขากลับไป มันถูกหรือไม่ เพราะฉะนั้นหากจะจำกัดคนต้องสื่อสารให้ทั่วให้รู้ และมีการจูงใจด้วย สำหรับคน walk in ที่มีความจำเป็นต้องใช้บัตรฯหากทำไม่ได้ ขอฝากท่านรองสมยศ และสำนักบริหารการทะเบียนด้วย ว่าการประกาศเช่นนี้เป็นการลิดรอนสิทธิอะไร หรือไม่ สุดท้ายขอให้เจ้าหน้าที่มีจิตสำนึก การบริการเป็นเรื่องสำคัญ หากไม่ผิดระเบียบก็ต้องบริการ ฝากการอำนวยความสะดวก การบริการให้ประชาชน ถ้าเขามีทุกข์มาเราจะทำให้เขาทุกข์น้อยลงได้อย่างไร	ร.อปค.บท./ สน.บท.
๒. ข้อสั่งการ ร.อปค.คม. (นายศักดิ์ฤทธิ์ สลักคำ) ๒.๑ การเตรียมความพร้อมเปิดประเทศ ๑ พ.ย. ๒๕๖๔	- วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ นี้ รัฐบาลจะเปิดประเทศ ในระดับพื้นที่มีการปรับสภาพอย่างไร ต้องทำความเข้าใจและศึกษาให้ถูกต้อง ข้อจำกัดเรื่องจำนวนคน เวลา กิจกรรมต่าง ๆ ในแต่ละพื้นที่ไม่เหมือนกัน	สำนัก/กอง และ จังหวัด/อำเภอ

เรื่อง	ข้อสั่งการ	การมอบหมาย
<p>๒.๒ การเตรียมความพร้อม และ เยียวยา ผู้ประสบภัยพิบัติ</p>	<p>- ช่วงเวลานี้บางจังหวัดน้ำกำลังลด บางจังหวัดกำลัง จะเจอปัญหา แผลที่ได้วางไว้มีความพร้อมหรือไม่ พื้นที่ ๆ ไม่มีปัญหาแล้วจะเยียวยาอย่างไร บางพื้นที่พายุกำลังจะเข้า จะเตรียมตัวกันอย่างไร นโยบายจากส่วนกลางสั่งการไปพื้นที่ ในระดับจังหวัดต้องหารือกัน โดยปลัดจังหวัดให้หารือกับ นายอำเภอ นายอำเภอ ก็ไปหารือกับทีมงานของท่าน แล้วแบ่งงานกันให้ชัดเจน กลุ่มเป้าหมายอยู่ตรงไหน ประมาณ วันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ปลัดอำเภอกว่า ๓๐๐ คน จะเข้า โรงเรียนนายอำเภอ ท่านต้องมีคนบริหารจัดการแทนได้ ใครสามารถทำงานแทนได้ ภารกิจหน้าที่ไม่มีวันหยุด ทุก อย่างต้องดำเนินการต่อไป</p>	<p>จังหวัด/อำเภอ</p>
<p>๓. ข้อสั่งการ ร.อปค.บท. (ร.ต.ท. ภาพชนก ชลานุเคราะห์) การบริหารงบประมาณ</p>	<p>- ไตรมาสแรก จะต้องลงนามในสัญญาให้ได้ (ประเภท งบลงทุน) ในช่วงเดือนพฤศจิกายน ร.อปค.บท. ในฐานะ หัวหน้าคณะเร่งรัดการเบิกจ่าย จะลงพื้นที่ตรวจรายละเอียดที่ ยังไม่ได้ลงนามหรือมีเหตุที่จะเกิดปัญหาขึ้น ขอให้ทำตาม หนังสือสั่งการ ปค. จะเปลี่ยนพื้นที่ไปพื้นที่อื่นที่มีความจำเป็น ในลำดับถัดไป</p>	<p>จังหวัด/อำเภอ</p>
<p>๔. ข้อสั่งการ ร.อปค.บท. (นายสมยศ พุ่มน้อย) ๔.๑ การเพิ่มชื่อ - ถอนชื่อ ผู้มีสิทธิ เลือกตั้ง อบต.</p>	<p>๑. กรณีผู้มีสิทธิเลือกตั้งหรือเจ้าบ้านเห็นว่าตนหรือ ผู้มีรายชื่อในทะเบียนบ้านของตนไม่มีรายชื่อในบัญชีผู้มีสิทธิ เลือกตั้ง (ตกหล่น) ๒. กรณีผู้มีสิทธิเลือกตั้งเห็นว่าในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ เลือกตั้งของหน่วยเลือกตั้งมีชื่อผู้ไม่มีสิทธิเลือกตั้งปรากฏอยู่ ให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งนั้น ยื่นคำร้องขอถอนชื่อผู้ไม่มีสิทธิออก จากบัญชี ๓. ให้เริ่มรับคำร้องขอเพิ่มชื่อหรือถอนชื่อในบัญชี รายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้ตั้งแต่วันปิดประกาศบัญชีรายชื่อผู้มี สิทธิเลือกตั้งจนถึงวันสุดท้ายคือวันพุธที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ (หนังสือ สำนักทะเบียนกลาง ด่วนที่ มท ๐๓๐๙.๑/ว ๑๕๑ ลงวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๔)</p>	<p>จังหวัด/อำเภอ</p>

เรื่อง	ข้อสั่งการ	การมอบหมาย
<p>๔.๒ การปรับปรุงระบบบัตรคิว พัฒนาระดับการบริการ</p>	<p>- การดำเนินการตามโครงการบำรุงรักษาแก้ไขพัฒนาและปรับปรุงระบบบัตรคิวสู่เป้าหมายการยกระดับการบริการประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ ขอให้จังหวัดดำเนินการ ดังนี้</p> <p>๑. แจ้งสำนักทะเบียนอำเภอสำรวจข้อมูลการมี/ใช้เครื่องบัตรคิว ตามแบบสำรวจที่จัดส่ง</p> <p>๒. รวบรวมแบบสำรวจข้อมูลการมี/ใช้เครื่องบัตรคิวส่งให้กรมการปกครอง เพื่อพิจารณาจัดสรรงบประมาณตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่แจ้งรายละเอียดไว้ตามแบบสำรวจตามห้วงระยะเวลาไตรมาส ๑ และไตรมาส ๒ ต่อไป</p> <p>๓. แจ้งสำนักทะเบียนอำเภอที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณรายงานผลการดำเนินการและผลการเบิกจ่ายให้กรมการปกครอง (สำนักบริหารการทะเบียน) ทราบ (หนังสือ กรมการปกครอง ที่ มท ๐๓๐๙.๔/ว ๒๖๐๐๒ ลงวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๔)</p>	<p>จังหวัด/อำเภอ</p>
<p>๔.๓ แนวทางแก้ไขปัญหาทะเบียนบ้านปฏิบัติไม่ตรงแนวเขตปกครอง</p>	<p>- จากข้อหารือแนวทางการปฏิบัติแก้ไขปัญหาแนวเขตปกครองและทะเบียนบ้านไม่ตรงกับข้อเท็จจริงของการตั้งถิ่นฐานที่อยู่หากข้อเท็จจริงปรากฏว่าตำแหน่งที่ตั้งของตัวบ้านครัวเรือนอยู่ในเขตปกครองหนึ่ง แต่บ้านเลขที่ตามข้อมูลการทะเบียนราษฎร ขึ้นอยู่กับเขตการปกครองอีกแห่งหนึ่ง จึงขอให้สำนักทะเบียนที่เกี่ยวข้องส่งมอบหลักฐานทางทะเบียนแล้วดำเนินการปรับปรุงรายการทะเบียนบ้านและฐานข้อมูลการทะเบียนให้ถูกต้องตรงกับข้อเท็จจริงโดยถือปฏิบัติตามระเบียบสำนักทะเบียนกลางว่าด้วยการจัดทำทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๕ ข้อ ๓๙ (หนังสือ สำนักทะเบียนกลางที่ มท ๐๓๐๙.๑/ว ๒๓๒๖ ลงวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๔)</p>	<p>จังหวัด/อำเภอ</p>
<p>๕. เรื่องที่สำนัก/กอง ขอความร่วมมือดำเนินการ</p> <p>๕.๑ สน.อส. : แผนปฏิบัติการด้านการป้องกัน และปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๖๕</p>	<p>- เนื่องจากสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการป้องกัน และปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๖๕ ประกาศใช้เมื่อวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ ประกอบด้วย ๕ มาตรการ ๙ แนวทาง ๑. การสกัดกั้นสารตั้งต้น ๒. ความร่วมมือระหว่างประเทศ ๓. การปราบปรามผู้ค้าและเครือข่ายยาเสพติด ๔. การดำเนินการต่อพื้นที่หมู่บ้าน/ชุมชน จำนวน ๕ ประเภท ๔.๑ หมู่บ้านชายแดนที่มีการนำเข้ายาเสพติด ๔.๒ หมู่บ้านทางผ่านยาเสพติด ๔.๓ หมู่บ้านพักยาเสพติด ๔.๔ หมู่บ้านเลี้ยงด่านยาเสพติด ๔.๕ หมู่บ้านแพร่ระบาดยาเสพติด ๕. การป้องกันยาเสพติดให้เหมาะสมในแต่ละกลุ่มเป้าหมาย ตั้งแต่ประถมนวัย วัยเด็ก วัยรุ่น วัยผู้ใหญ่</p>	<p>จังหวัด/อำเภอ</p>

เรื่อง	ข้อสั่งการ	การมอบหมาย
	<p>๖. การเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของครอบครัว และชุมชน ๗. การพัฒนาระบบการบำบัดรักษา รองรับประมวลกฎหมายยาเสพติด ๘. การกำหนดแนวทางตามประมวลกฎหมายยาเสพติด ๙. การขับเคลื่อนแผนพื้นที่พิเศษ ได้แก่ชายแดนภาคเหนือ โครงการร้อยใจรักซ์ และโครงการหลวงเลอตอ ตำบลแม่ตื่น อำเภอแม่ละมาต จังหวัดตาก ทั้งนี้ขอให้ทำการปกครองจังหวัด/อำเภอ กำหนดกรอบดำเนินการในระดับพื้นที่ให้สอดคล้องตามแนวทางแผน ปี พ.ศ. ๒๕๖๕ โดย ปปส. ได้นำแผนลงในเว็บไซต์ ปปส. แล้ว</p>	
<p>๕.๒ สน.อส. : เป้าหมายพื้นที่หมู่บ้าน/ชุมชนที่เฝ้าต่อการค้าและแพร่ระบาดของยาเสพติด ปี ๒๕๖๕</p>	<p>๑. เป้าหมายภาพรวม ๑๕,๐๘๐ หมู่บ้าน ๒. หมู่บ้านชายแดนที่มีการนำเข้า ๖๗๘ หมู่บ้าน ๓. หมู่บ้านทางผ่าน ๓๓๓๓ หมู่บ้าน ๔. หมู่บ้านพักยาเสพติด ๖๓๐ หมู่บ้าน ๕. หมู่บ้านเสี่ยงต่ำ ๙๙๐ หมู่บ้าน ๖. หมู่บ้านแพร่ระบาด ๑๓,๕๔๔ หมู่บ้าน/ชุมชน ทั้งนี้ส่วนกลางจะแจ้งรายชื่อเป้าหมายไปยังจังหวัด/อำเภอ เพื่อใช้เป็นแนวทาง มาตรการดำเนินงานต่อไป</p>	<p>จังหวัด/อำเภอ</p>
<p>๕.๓ สน.อส. : แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันละปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๖๕</p>	<p>- ประกอบด้วย ๘ โครงการ ดังนี้ ๑. โครงการเครือข่ายหมู่บ้าน/ชุมชนร่วมใจต้านภัยยาเสพติด ๒. โครงการบริหารจัดการแบบบูรณาการป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติด ๓. โครงการเร่งรัดปฏิบัติการค้นหาผู้เสพยาเสพติดเข้าสู่กระบวนการบำบัด ๔. โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่เฉพาะ ๕. โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one ๖. โครงการจัดท้าวสดุดตรวจสอบสารเสพติดให้แก่ชุดเฉพาะกิจฝ่ายปกครองประจำ คอ.ปส.จ. และ คอ.ปส.อ. โดยขอให้จังหวัด/อำเภอ รวบรวมผลการดำเนินงานในแต่ละรอบเดือนพร้อมรายงานไปยัง คอ.ปส.ปค. ภายในวันที่ ๑๐ ของทุกเดือน โดยรายงานครั้งแรกภายในวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ นี้ กรณีดังกล่าวกรมการปกครองได้แจ้งเวียนเป็นหนังสือที่ มท ๐๓๑๑.๑/ ว๒๔๔๙๑ ลงวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๔</p>	<p>จังหวัด/อำเภอ</p>

เรื่อง	ข้อสั่งการ	การมอบหมาย
๕.๔ สน.อส. : การเสนอแผนงาน/โครงการ เพื่อขอสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ๒๕๖๕	- ศอ.ปส.มท. มีหนังสือที่ มท ๐๒๑๑.๑ (ศอ.ปส.มท.) /ว ๕๑๙๓ หากจังหวัด/อำเภอ ประสงค์รับการสนับสนุนงบประมาณดังกล่าว ให้ดำเนินการตามหนังสือสั่งการหรือติดต่อ ศอ.ปส.จ. เพื่อเข้าดูเงื่อนไข/หลักเกณฑ์ ได้	จังหวัด/อำเภอ
๕.๕ สน.ปท. : การให้ความช่วยเหลือกรณีกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ติดเชื้อโควิด-๑๙ จากการปฏิบัติหน้าที่	<p>๑. ตามระเบียบมูลนิธิกำนันผู้ใหญ่บ้านว่าด้วยการสงเคราะห์ กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน กรณีเสียชีวิต ทุกภาพ พิจารณาบาดเจ็บประเภทผู้ป่วยใน หากเสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่รายละไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท หากบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่รายละไม่เกิน ๕,๐๐๐ บาท</p> <p>๒. ผ่านคณะกรรมการบริหารจัดการเงินบริจาคและทรัพย์สินเพื่อสนับสนุนการดำเนินการแก้ไขปัญหาจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ สำนักนายกรัฐมนตรี หากเสียชีวิตได้รับรายละ ๓๐,๐๐๐ บาท</p> <p>จึงขอให้จังหวัด/อำเภอ นำไปปฏิบัติในพื้นที่ และหากกำนัน/ผู้ใหญ่บ้านที่ปฏิบัติหน้าที่แล้วติดเชื้อ ให้จังหวัด/อำเภอรวบรวมเอกสาร หลักฐานส่ง กรมการปกครอง เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการช่วยเหลือ</p>	จังหวัด/อำเภอ
๕.๖ สน.ปท. : เรื่องร้องเรียนกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน	- ขอให้จังหวัด/อำเภอ กำชับกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ให้พึงระวังในการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามระเบียบข้อกฎหมาย และเรื่องที่ได้รับมอบหมายโดยเคร่งครัด และขอให้เร่งรัดจังหวัด/อำเภอ ได้ดำเนินการเกี่ยวกับกระบวนการทางวินัยของกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ที่ถูกร้องเรียนให้แล้วเสร็จตามกำหนดระยะเวลา	สำนัก/กอง
๕.๗ สน.ปท.. : การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น	<p>- กรมการปกครองขอให้ นายอำเภอ พนักงานเจ้าหน้าที่ ลูกจ้าง กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน และบุคคลที่เกี่ยวข้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตาม พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ ดังนี้</p> <p>๑. พึงระมัดระวังในการปฏิบัติหน้าที่และวางตัวให้เป็นกลางในการเลือกตั้ง</p> <p>๒. สนับสนุนการเลือกตั้งในด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยการรับแจ้งเหตุการณ์กระทำผิดที่เกี่ยวกับการเลือกตั้ง</p> <p>๓. สนับสนุนและช่วยเหลือการลงพื้นที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้งในการแสวงหาข้อมูลข่าวสารกรณีการกระทำอันฝ่าฝืน พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒</p> <p>๔. ประชาสัมพันธ์ให้ทราบถึงความผิดและบทกำหนดโทษในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล</p>	จังหวัด/อำเภอ

เรื่อง	ข้อสั่งการ	การมอบหมาย
<p>๕.๘ วช. : การบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕</p>	<p>- เป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณในไตรมาสที่ ๑</p> <p>๑. ภาพรวม ร้อยละ ๓๒</p> <p>๒. รายจ่ายประจำปี ร้อยละ ๓๖</p> <p>๓. รายจ่ายลงทุน ร้อยละ ๒๐</p> <p>งบลงทุนลงสู่ภูมิภาคครบแล้ว กรุณาเร่งรัดจัดซื้อจัดจ้าง กรณีภูมิภาคหากไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จในไตรมาสที่ ๑ ขอให้สำนัก/กอง เร่งรัด พิจารณาเปลี่ยนแปลงพื้นที่ดำเนินการ เพื่อไม่ให้เสียโอกาสในการใช้จ่ายงบประมาณในพื้นที่อื่น</p> <p>หากมีงบประมาณคงเหลือจากการดำเนินการขอให้ส่งคืน ปค. ทันที โดยขอให้ยึดแนวทางมาตรการการคลังด้านการใช้จ่ายภาครัฐปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ไปพลางก่อนเพื่อให้การบริหารงบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ หาก วช. (สงปม.) ได้รับแจ้งมติ ครม. เห็นชอบมาตรการการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จะแจ้งให้ทราบต่อไป</p>	<p>สำนัก/กอง/ จังหวัด/อำเภอ</p>
<p>๕.๙ วช. : แนวทางการจัดสรรงบประมาณและปฏิทินงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๖</p>	<p>๑. ให้กองคลังจัดทำรายงานเงินนอกงบประมาณส่งให้ วช. ภายในวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔</p> <p>๒. ให้ทุกสำนัก/กอง ทบทวนและปรับปรุงเป้าหมายกลยุทธ์ ผลผลิต โครงการ กิจกรรม ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ ส่งให้ วช. ภายในวันศุกร์ที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ พร้อมทั้งจัดทำรายละเอียดค่าของงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๖ ตามแนวทางที่ ค.ร.ม. เห็นชอบ ประกอบกับแนวทางการจัดทำค่าของงบประมาณที่เป็นจุดเน้นของกรมการปกครอง ส่งให้ วช. ภายในวันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๔</p> <p>๓. ขอให้ กจ., สน.ปท., สน.อส., และ กอ. จัดทำรายละเอียดค่าขอเบื้องต้นงบประมาณรายจ่ายประจำปี เฉพาะแผนงานบุคลากรภาครัฐส่งให้ วช. ภายในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔</p> <p>๔. กรณีที่เกี่ยวข้องกับแผนบูรณาการขอให้สำนัก/กองที่เป็นเจ้าภาพหลักประสานงานกับหน่วยงานเจ้าภาพหลักโดยตรง</p> <p>๕. แผนบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล สำหรับปีนี้จะเพิ่มแผนบูรณาการขึ้นมาอีกแผนหนึ่งนอกเหนือจากที่ผ่านมาระยะ ๔ แผนบูรณาการ ที่เพิ่มเติมมาคือแผนรัฐบาลดิจิทัล ซึ่งปีนี้กรมการปกครองพยายามที่จะเข้าไปสู่แผนบูรณาการแผนนี้เป็นปีแรก เนื่องจากปีที่ผ่านมาเรายังไม่เคยเข้าสู่แผนนี้ โดยมีการกำหนดประชุมหารือ โดยขอเชิญท่าน ร.อ.ปค.บท. ประชุมหารือกันในวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น.</p>	<p>สำนัก/กอง</p> <p>สำนัก/กอง</p> <p>กจ./สน.ปท./ สน.อส./กอ.</p> <p>สำนัก/กอง</p> <p>สน.บท. /สน.สก./ ศสป.</p>

เรื่อง	ข้อสั่งการ	การมอบหมาย
	โดยหน่วยงานเจ้าภาพหลักคือ สน.บพ. มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคือ สน.สก. และ ศสพ.	
๕.๑๐ วช : การดำเนินงานตามภารกิจของ ศบค.ปค.	<p>- พื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยว (sand box) เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ ควบคู่กับมาตรการป้องกันโรคในพื้นที่แบบบูรณาการ คำนึงถึงความเหมาะสม ความพร้อมเหมาะสมกับบริบทของแต่ละพื้นที่ภาพรวมทั้งสิ้น ๑๗ จังหวัด โดยได้มีการยกเลิกออกนอกเคหะสถานในพื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยวซึ่งเดิมเคยถูกกำหนดให้เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดจากการจำแนกจังหวัดตามสถานการณ์มีคำสั่งให้พื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่นำร่องเรื่องการท่องเที่ยวโดยมีผลยกเลิกเคอร์ฟิวตั้งแต่วันที่ ๒๓.๐๐ น. ของวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ เป็นต้นไป และห้ามจัดกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดโรคในพื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยวกำหนดห้ามจัดกิจกรรมรวมกลุ่มที่มีจำนวนรวมกันมากกว่า ๕๐๐ คน จึงขอความร่วมมือท่านปลัดจังหวัด ท่านนายอำเภอ ติดตามเตรียมการสำหรับการดำเนินการตามมาตรการดังกล่าวในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความรับรู้ ความเข้าใจกับทุกภาคส่วนในการกำกับการปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุขตามข้อกำหนดดังกล่าว</p>	ปลัดจังหวัด/ นายอำเภอ

งานการประชุม
 กลุ่มงานช่วยอำนวยการ
 สำนักงานเลขาธิการกรม
 โทร. ๐-๒๒๒๖-๒๘๑๐